

Tiền thất nghiệp của bạn được xác định như thế nào

How Your Unemployment Insurance Benefits are Determined



Chu kỳ chính của bạn

“Số tiền” xin thất nghiệp của bạn -- Bạn có thể lãnh được bao nhiêu tiền nếu bạn đáp ứng tất cả yêu cầu. Số tiền này được tính toán theo tiền lương đã kiếm được trong vòng 52 tuần theo luật của tiểu bang Massachusetts. Đây được như là “chu kỳ chính” của bạn.

Chu kỳ chính của bạn được xác định như sau

“Chu kỳ chính” bao gồm những tuần đã làm việc, Chúng tôi dùng đó để tính toán tiền thất nghiệp – Đó là 4 quý lịch cuối đã hoàn thành trọn vẹn nay sau ngày xin lãnh hưởng tiền thất nghiệp bắt đầu.

Bạn có thể yêu cầu xin tiền thất nghiệp dựa vào “Chu kỳ phụ” dưới những hoàn cảnh đặc biệt của luật.

Khi sử dụng chu kỳ phụ cho đơn xin thất nghiệp của bạn, Chúng tôi dùng lương mà bạn đã kiếm được trong 3 quý lịch cuối đã hoàn thành trọn vẹn, cộng thêm gian đoạn những ngày đã làm việc trong quý lịch cuối cùng và ngày xin lãnh tiền thất nghiệp của bạn bắt đầu. (Xin xem thêm bản chi tiết phía sau của trang này).

Tiền thất nghiệp chọn năm của bạn

Để hiểu biết thêm quá trình này, điều quan trọng Là phải hiểu biết tiền thất nghiệp được xác định như thế nào. Một khi bạn nộp đơn vào, “Số tiền thất nghiệp” được thành lập. Số tiền này là tổng số tiền bạn có hy vọng lãnh được trong chọn năm nếu bạn đáp ứng tất cả yêu cầu của luật.

Số tiền chọn năm của bạn là 52 tuần theo sau ngày Xin lãnh tiền thất nghiệp của bạn bắt đầu.

“Mức trả tiền thất nghiệp” – Số tiền mỗi tuần cũng được tính toán. Cách tính dựa vào lương trung bình của 2 quý lịch cao nhất. Đến ngày 2, Tháng 10, 2022, Mức trả tiền thất nghiệp tối đa 1 tuần là \$1015.

“Bạn có thể lãnh bao lâu” - Số tuần tối đa có thể lãnh tiền thất nghiệp được tính theo công thức: chia mức trả tiền thất nghiệp với số tiền thất nghiệp. Số tuần tối đa trung bình là 30 tuần (Tiền thất nghiệp cho chương trình trả thêm tối đa là 26 tuần.)

Báo cáo về số tiền bạn có thể lãnh—tổng số tiền bạn có thể lãnh nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện – sẽ gửi cho bạn, hoặc bạn có thể tìm thấy trên mạng.

Tiền lương của bạn được xác định thế nào

Hạng hoặc công ty trong tiểu bang Massachusetts bắt buộc phải báo cáo tiền lương cho cơ sở thất nghiệp, không được trễ quá 30 ngày của mỗi quý lịch. Nói một cách khác, tiền lương phải báo cáo vào tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1. Tiền lương được dùng để tính và xác định số tiền thất nghiệp của bạn có thể lãnh.

Khi “chu kỳ chính” được sử dụng, tiền thất nghiệp được tính dựa vào tiền lương đã trả trong 4 quý lịch cuối.

Tiền thất nghiệp của bạn được xác định như thế nào

How Your Unemployment Insurance Benefits are Determined

Hiểu biết về chu kỳ chính của bạn

Theo bảng ở dưới đây, bạn thấy được lương gần đây được sử dụng nếu bạn xin ở đầu quý lịch. Nếu bạn xin ở cuối quý lịch, lương sử dụng để tính toán không phản ánh tiền lương tăng gần đây.

Nếu giấy tờ thất nghiệp bắt đầu vào:	Tiền thất nghiệp của bạn được dựa trên tiền lương trả:	
	từ:	đến:
Tháng 1, 2, 3	Ngày 1 Tháng 1, năm trước	Ngày 31 Tháng 12, năm trước
Tháng 4, 5, 6	Ngày 1 Tháng 4, năm trước	Ngày 31 Tháng 3, năm nay
Tháng 7, 8, 9,	Ngày 1 Tháng 7, năm trước	Ngày 30 Tháng 6, năm nay
Tháng 10, 11, 12	Ngày 1 Tháng 10, năm trước	Ngày 30 Tháng 9, năm nay

Hiểu biết về chu kỳ phụ

Nếu bạn không đủ tiêu chuẩn khi sử dụng cách tính toán chu kỳ chính, và đủ tiêu chuẩn khi sử dụng cách tính chu kỳ phụ, DUA sẽ tự động sử dụng cách tính này để xác định tiền thất nghiệp của bạn.

Khi dùng phương pháp tính của chu kỳ phụ, Yêu cầu thất nghiệp của bạn được thành lập dựa trên tiền lương đã trả cho bạn ở 3 quý lịch trọn vẹn, cộng thêm số ngày đã làm việc ở quý lịch cuối và ngày yêu cầu thất nghiệp của bạn được thành lập. Ở dưới này có vài ví dụ:

Tình trạng thất nghiệp bắt đầu vào:	Tiền thất nghiệp của bạn được dựa trên tiền lương trả:	
	từ:	đến:
Ngày 6 Tháng 11, 2022	Ngày 1 Tháng 1, 2022	Ngày 5 Tháng 11, 2022
Ngày 1 Tháng 1, 2023	Ngày 1 Tháng 4, 2022	Ngày 31 Tháng 12, 2022
Ngày 9 Tháng 4, 2023	Ngày 1 Tháng 7, 2022	Ngày 8 Tháng 4, 2023
Ngày 9 Tháng 7, 2023	Ngày 1 Tháng 10, 2022	Ngày 8 Tháng 7, 2023
Ngày 8 Tháng 10, 2023	Ngày 1 Tháng 1, 2023	Ngày 7 Tháng 10, 2023

Khi nào bạn có thể chọn sử dụng chu kỳ phụ

Dưới trường hợp đặc biệt của luật, bạn có thể chọn thành lập hồ sơ của họ dưới chu kỳ phụ, tuy rằng họ đáp ứng đủ điều kiện lãnh phúc lợi khi sử dụng chu kỳ chính.

Bạn chỉ có thể đủ điều kiện cho lựa chọn này nếu:

- Đơn xin của bạn khi thành lập sử dụng “chu kỳ chính”
- Bạn có thể nộp cho DUA “Sự chính mình đáng tin cậy” (bao gồm, không giới hạn, chi trả tiền lương). Cho thấy rằng tổng số tiền thất nghiệp ít nhất cao hơn 10% khi sử dụng cách tính của “chu kỳ chính”.

Bạn không đủ điều kiện cho lựa chọn này nếu:

- Đơn xin của bạn khi thành lập đã sử dụng cách tính của “Chu kỳ phụ”.

Nếu bạn không vui lòng với tiền lương báo cáo bởi hạng/công ty

Nếu bạn không vui lòng với tiền lương được báo cáo cho DUA, xin gọi Trung tâm điện thoại thất nghiệp. DUA sẽ yêu cầu bạn cung cấp xác minh tiền lương và DUA sẽ trực tiếp xác định với bên hạng/công ty của bạn.

Nếu được xác định rằng tiền lương của bạn không đủ với cách tính cả hai phương pháp, hoặc bạn không đồng ý với bạn tiếp tục không đồng ý với số tiền lương được báo cáo, bạn có quyền nộp đơn kháng cáo và có một buổi điều trần. Nếu bạn có thêm câu hỏi, xin liên lạc nhân viên DUA.